



แถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์

ต่อรัฐสวัสดิการนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

เพื่อให้เด็กใต้เข้าถึงได้ 100 %

โดย ภาครัฐเครือข่ายภาคใต้มากกว่า 100 องค์กร

รัฐสวัสดิการ นโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าเป็นความหวังของหลายครอบครัวที่จะช่วยแบ่งเบาและลดปัญหาข้างต้น แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนในเงื่อนไขเดิมมีปัญหาและล่าช้า มีความเสี่ยงของการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งรีบจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี แบบถ้วนหน้า ให้ทันในปีงบประมาณ 2565 ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (กดยช.) ในการศึกษาสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมเป็นพื้นฐานให้แก่เด็กเล็ก ซึ่งให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตได้มากถึง 7-10 เท่า ภาครัฐต้องขยับมากกว่า 100 องค์กร ในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนิน
การเรื่องการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี
แบบถ้วนหน้า เดือนละ 600 บาทต่อคน ให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(กดยช.) โดยให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

2.ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ
แนวทางการปฏิบัติสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพื่อให้ดำเนินการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าได้ครอบคลุม และรวดเร็ว เกิดประโยชน์
แก่เด็กเล็กและครอบครัว

3.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ นำวาระ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเด็ก 0-6 ปี ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
บรรจุเรื่องนี้เป็นวาระของจังหวัด และสนับสนุนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ บูรณาการการ
ดำเนินงานร่วมกัน และสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพเด็ก 0-6 ปี ในระดับจังหวัด

4.ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดมาตรการเชิงรุกสำหรับครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลเด็กเล็ก โดยกระจายอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเด็กและครอบครัว รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อให้เด็ก 0-6 ปี ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับวัคซีนชั้นพื้นฐานที่จำเป็นให้ครอบคลุมมากขึ้น

5.ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายให้หน่วยงาน
ในสังกัด ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการจัดมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
เด็กเล็ก ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่ถูกปิด ให้สามารถเข้าถึงการดูแลด้านอาหาร การ
ส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กเล็กอย่างเต็มที่ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการ
ให้แก่เด็กเล็กระหว่างรอสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเปิดบริการ

๘.ขอให้คณะทำงานเครือข่ายประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ระดับภาคใต้
นำวาระเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและการจัดการพัฒนาสุขภาพ
ภาวะเด็กในภาวะวิกฤติโควิด 19 หรือ อื่น ๆ เช่น เรื่องอาหาร ภาวะทุพ
โภชนาการ พัฒนาการทั้งทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ
ปัญญา ไปเป็นประเด็นขับเคลื่อนงานของเครือข่ายภาคใต้ และให้เชื่อม
ประสานงานในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กับเครือข่ายประเด็นเด็กและเยาวชน
ของทั้ง 14 จังหวัด

7.ขอให้คณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาพใจ โดยสมาคมสื่อชุมชน
ภาคใต้ และเครือข่ายสื่อทั้ง 14 จังหวัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งระดับครอบครัว องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการ
พัฒนาเด็ก อย่างกว้างขวางและทั่วถึง และออกแบบการสื่อสารเพื่อผลัก
ดันให้มีการดำเนินงานตามมติ กตยช.ในการสนับสนุนรัฐสวัสดิการ
นโยบายนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าเพื่อให้เด็กใต้เข้าถึงได้ 100%

THANK



YOU